
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
ผูมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๕. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๖. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๙. อาจารย ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๐. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๔. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๕. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๖. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๑. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๒. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๓. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๕. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๗. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๙. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๐. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๓๑. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 ๓๒. ดร.ปรเมศวร  บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา 
       แทน อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช 

 
  /ผูไมมาประชุม 

MUFS
รับรองรายงานการประชุม
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้ว



 ๒
ผูไมมาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๗. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๙. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๒. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๑๓. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๔. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๕. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๖. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๓๒ คน ไมมาประชุม ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๔๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 
  ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๔๒ วันที่ ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... 
 ประธานแจงวา รางขอบังคับฯ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๔๒ วันที่ 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการเพ่ือประกาศใชตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 /๑.๔ เรื่องแจงจาก ... 



 ๓
๑.๔ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ปอมท. กําหนดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรรับเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ในชวงบาย เวลา ๑๓.๓๐ น. 
เปนการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง” โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
นายชินวรณ บุณยเกียรติ  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 
  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะวิศวกรรมศาสตร ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช อาจารย 
ศุภกฤต โสภิกุล  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต และอาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย 

 อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ไดตั้งขอสังเกตจากการไปเยี่ยมชื่นชมคณะวิศวกรรมศาสตรวา เปนคณะ
ท่ีมีความขัดแยงท่ีเห็นไดชัดเจน ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณีความ
ขัดแยงในคณะวิศวกรรมศาสตร  

 ๑.๕.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะสัตวแพทยศาสตร ในวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช 
อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล  และอาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 

 ๑.๕.๓ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชื่นชมคณะ
กายภาพบําบัด ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม คณะกายภาพบําบัด ศาลายา 

 สําหรับการเดินทางไปเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรี จะมีการพักคางคืนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี  
๑ คืน โดยกําหนดเดินทางในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ กลับวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยรถบัสของมหาวิทยาลัย สมาชิกท่ีสนใจ
เขารวมเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรี ขอใหแจงชื่อไดท่ีฝายเลขานุการภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑ .๖  พิ ธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย  สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองใน “วันมหิดล” 

 ประธานแจงวา สมาชิกสภาคณาจารยไดรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโถง
พระบรมรูปฯ ชั้น ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๗ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 ประธานแจงวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๔๗๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

แตงตั้งประธานสภาคณาจารยเปนประธานคณะกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยาน โดยขอใหสภาคณาจารยแจงรายชื่อ
คณะกรรมการในฝายตอนรับอาจารยสักขีพยาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ใน
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยประธานไดมอบหมายใหเลขาธิการเปนผูเขาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๘ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยแจงงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

 /๑. หมวดคาตอบแทน ... 



 ๔

 
๑. หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ 
๑.๑ คาตอบแทน  
- เงินสมนาคุณตําแหนงประธานสภาคณาจารย เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑๒ เดือน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท 

- คาเบ้ียประชุมกรรมการ (ถัวจายภายในวงเงิน) ๑๖๙,๘๐๐ บาท 
   ประธาน ๑ คน x ๑๒ ครั้ง x ๓๗๕ บาท = ๔,๕๐๐ บาท 
   กรรมการ ๔๖ คน x ๑๒ ครั้ง x ๓๐๐ บาท = ๑๖๕,๖๐๐ บาท 
๑.๒ คาใชสอย  
- คารับรองและพิธีการ (คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาคณาจารย และ
อนุกรรมการฝายตางๆ และคาเปนเจาภาพจัดการประชุม ปอมท. 

๑๑๐,๐๐๐ บาท 

- คาจางเหมาบริการ (คาจัดพิมพขาวสภาคณาจารย) ๙๐,๐๐๐ บาท 
หมวดเงินอุดหนนุ  
- คาใชจายในการสัมมนาวิชาการประจําปของสภาคณาจารย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนที่ประชุม ปอมท. ๒๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งส้ิน ๖๐๙,๘๐๐ บาท
  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ บทบาทและกลไกการทํางานของสภาคณาจารย 
    ประธานชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานพิจารณาบทบาท หนาท่ี และกลไกการทํางานของสภา

คณาจารย จํานวน ๒ ครั้ง เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยไดดําเนินการสรุปจากการประชุม
ท้ัง ๒ ครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาบทบาท หนาท่ี และกลไกการทํางานของสภาคณาจารยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมดังกลาวแลว มีมติรับหลักการ แตมีประเด็นที่เสนอแกไข ดังนี้ 

  ๑. การสมัครเปนคณะกรรมการฝายตางๆ (คณะกรรมการประจํา) สมัครเปนกรรมการไดคนละไม
เกิน ๒ ชุด สําหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจไมไดมีการกําหนด 

  ๒. การรายงานผลการดําเนินงานของฝายตางๆ ขอใหพิมพฝายตางๆ ทุกฝายเหมือนเดิม ถาฝายใด
ไมมีการประชุม และไมมีการรายงาน ก็ขอใหทําเครื่องหมาย “-“ ไว ท้ังนี้เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาในการเรียกใหทุกฝาย
รายงาน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๓.๒ โครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 
       ประธานแจงวา มติท่ีประชุมสภาคณาจารย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ ขอใหฝายเลขานุการสงแบบสํารวจ

ความตองการที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ใหสมาชิกชวยแจกใหบุคลากรในสวนงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะผูท่ียังไมได

 /ตอบ และไมมีอเีมล ... 



 ๕
ตอบ และไมมีอีเมล และขอใหสงกลับคืนสภาคณาจารย ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งฝายเลขานุการไดรวบรวมแบบ
สํารวจฯ ดังกลาว สงให อาจารย จงดี โตอ้ิม เรียบรอยแลว อาจารย จงดี โตอ้ิม ไดสรุปผลการประเมินในสวนที่ไดรับแบบ
สํารวจเพิ่มเติมใหแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา หากสวนงานใดยังไมได
ดําเนินการ ขอใหดําเนินการภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ นี้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๓ สรุปผลการจัดเวทีความรูสาธารณะสานเสวนา เรื่อง TQF กับแนวทางประชาคมมหิดล 
 ประธานแจงวา คณะทํางาน TQF ไดจัดโครงการจัดเวทีความรูสาธารณะสานเสวนา เรื่อง TQF กับ

แนวทางประชาคมมหิดล เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี อาจารย โสฬส ศิริไสย เปนผูสังเคราะหการสานเสวนาฯ ดังกลาว 

 อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ไดสรุปสาระสําคัญจากการสังเคราะห
การสานเสวนาฯ  ดังนี้ 

 ๑. TQF เปนงานเอกสารที่เพ่ิมภาระงานของอาจารย เปนระบบซอนระบบ มีรายละเอียดมาก
เกินไป มีการกรอกแบบฟอรมหลายชุด 

 ๒. ถึงแมจะมีผูไมเห็นดวย แตมหาวิทยาลัยมหิดลก็เลือกท่ีจะนํากรอบ TQF มาปฏิบัติดวยการ
กรอกแบบฟอรมตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด เหตุผลเบ้ืองตนคือ เพ่ือเปนหลักประกัน
หลักสูตรที่เปดสอน รวมทั้งคุณวุฒิของบัณฑิตที่จบออกไป จะไดรับการรับรองจาก สกอ.      เม่ือนําไปปฏิบัติจริง ก็พบวา TQF 
สามารถพัฒนาหลักสูตรใหดีขึ้นกวาเดิม รวมทั้งมองเห็นเสนทางในการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรเจรจาตอรองกับ สกอ. ใหมีการขยายกรอบ TQF กวางๆ เพ่ือความเปนอิสระ 
มีความยืดหยุน เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยแตละแหง และควรประกาศเปนลายลักษณอักษร 

 ๔. ผูท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติตามกรอบ TQF ไมควรวิตกกังวลดวยการกรอกแบบฟอรมเพียงอยางเดียว 
โดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริง 

 ๕. จะตองใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีเปนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ TQF เชน ใหการชวยเหลือดาน
กําลังคนสายสนับสนุน หรือดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 

 สําหรับบทสังเคราะหการสานเสวนาฯ โดยละเอียด จะนําลงขาวสภาคณาจารย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๓.๔ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๔.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงาน
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

   อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประธานคณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติงาน แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม CVMC 
ชั้นใตดิน ศูนยการแพทยสิริกิตติ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๔.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  

 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

 /๓.๔.๓ กรรมการฝาย ... 



 ๖

                              ๓.๔.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ชี้แจงวา ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารย เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมไดมีการแบงทีมเพ่ือดําเนินการสัมภาษณ
บุคลากรในสวนงานที่มีผูเสนอชื่อเปนอาจารยตัวอยางฯ สําหรับการสงแบบสอบถามทั้งของคณาจารย และนักศึกษาอยูระหวาง
การดําเนินการ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๒ เดือน หลังจากนั้น จะประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลนําเสนอที่
ประชุมสภาคณาจารยพิจารณารับรองอาจารยตัวอยางตอไป 
  นอกจากนี้ รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ได เสนอความเห็นจากการประชุม
คณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. การสัมมนาวิชาการของ ปอมท. ในปนี้ ปรากฏวาไมมีอาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับ
การคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนของ ปอมท. และอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. ท่ีประชุมฝายพัฒนาอาจารยไดพิจารณา
เก่ียวกับปญหาการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติฯ แลวเห็นสมควรเสนอประธานสภาคณาจารย เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม  
ปอมท. เพ่ือปรับปรุงกฎเกณฑและมาตรฐานการคัดเลือกอาจารยดีเดนฯ 
  ๒. ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีสมาชิกเขารวมสัมมนานอยมาก จึงเสนอใหสมาชิกสภา
คณาจารยเขาไปมีสวนรวมในการประชุมวิชาการประจําปของ ปอมท. โดยใชงบประมาณในสวนของสภาคณาจารยเพ่ือเปน
คาใชจาย ปละประมาณ ๖-๗ คน เนื่องจากบางสวนงาน โดยเฉพาะสวนงานขนาดเล็ก อาจจะมีปญหาในเรื่องงบประมาณจาก
ตนสังกัด 
  รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ ไดสอบถามประธานฯ ถึงเปาหมายการทํางานของ
สภาคณาจารยกับ ปอมท. 
  ประธานฯ ไดชี้แจงถึงการเขาไปมีสวนรวมกับ ปอมท. และเปาหมายของสภาคณาจารยกับ  
ปอมท. สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การเขารวมสัมมนาวิชาการกับ ปอมท. นั้น เปนความสมัครใจของสมาชิกแตละคน ยกเวน
ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนเจาภาพ ก็จะขอความรวมมือจากทุกสวนงานใหชวยสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ วิธีท่ีเคยปฏิบัติ 
สมาชิกท่ีสนใจเขารวมสัมมนาวิชาการ จะเบิกคาใชจายตางๆ จากตนสังกัด หากสวนงานใดมีปญหาการเบิกคาใชจาย  ประธาน
จะทําหนังสือขอความรวมมือ และสนับสนุนจากคณบดี ผูอํานวยการใหเปนรายๆ ไป 
  ๒. เปาหมายการทํางานของสภาคณาจารยกับ ปอมท. นั้น สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ใหความสําคัญกับภารกิจภายในมหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เนนการทําประโยชนและดูแลบุคลกรในมหาวิทยาลัยใหดีท่ีสุด 
งบประมาณที่สภาคณาจารยไดรับแตละป มีจํานวนไมมากนัก ควรนําเงินเหลานั้นมาทําประโยชนให บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหิดล การเขารวมกิจกรรมกับ ปอมท. สวนใหญเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอการสัมมนาในแตละป ก็เปนเรื่อง
กวางๆ ในระดับนโยบายของประเทศ และการดําเนินงานของ ปอมท. ใน ๑ ปท่ีผานมา ก็ยังไมมีผลงานที่ชัดเจน 
  สมาชิกไดตั้งขอสังเกตเรื่องการใชจายงบประมาณของสภาคณาจารย ดังนี้ 
  ๑. ควรพิจารณาถึงงบประมาณที่สภาคณาจารยไดรับ และสภาคณาจารยมีรายไดหรือไม 
  ๒. การเขารวมสัมมนากับ ปอมท. อาจจะพิจารณาจากประธานฝายตางๆ 
  สรุป ยังไมมีการกําหนดหลักการ แตจะมีการพิจารณาในแตละป ถามีหัวขอเรื่องการสัมมนาที่
เก่ียวของ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๓.๔.๔ กรรมการฝายวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝายวิชาการ ชี้แจงวา จะนําเสนอใน

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องการเสวนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการฯ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปแลว แตยังไมไดสรุปผลการประชุมฯ จะ
สรุปรวมทั้ง ๒ ครั้ง และนําเสนอในการประชุมสภาคณาจารยครั้งตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 /๓.๔.๖ กรรมการฝาย ...



 ๗
๓.๔.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
  ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝาย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๓.๔.๗ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

  อาจารย เอกราช เกตวัลห ชี้แจงวา รถบัสของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการรับสงบุคลากรที่ทํางาน
ไป-กลับ จังหวัดนครปฐม เสีย แตไดมีการจัดหารถมาทดแทน ฝายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะนํารถเกาไปซอม
ใหม และนํามาใชรับสงบุคลากรในสายจังหวัดนครปฐม 

 ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ไดมีการหารือกับ ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา รอง
อธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ถึงเรื่องสวัสดิการที่มีอยู และการจัดสวัสดิการที่สามารถเพ่ิมเติมได แตยังไม
มีความคืบหนา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ  
  อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการฝายประชาสัมพันธ แจงวา  ขาวสภาคณาจารยฉบับ

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ จะเผยแพรไดในไมชานี้ ขณะนี้รออาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ปรับปรุงบทความเกี่ยวกับเรื่อง PA ท่ีจะ
ลงขาวสภาคณาจารยในเดือนนี้ 

  รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ชี้แจงวา ไดสงบทความเรื่อง ขอบังคับ : สองมาตรฐาน? 
เพ่ือลงขาวสภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีความตั้งใจจะขอใหลงบทความดังกลาวในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๓ แตขณะนี้เวลาไดลวงเลยมามากแลว ก็ยังไมมีความคืบหนา หากลาชาออกไป เกรงวาเนื้อหาของบทความจะไม
สอดคลองกับเวลา  จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธในวันนี้ 
(๖ ตุลาคม ๒๕๕๓) เวลา ๑๒.๓๐ น. ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาในเรื่องตางๆ รวมทั้งบทความดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 ๑. ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ท่ีชวยกํากับดูแลการจัดทํา
เว็บไซตของสภาคณาจารย 

 ๒. เอกสารบทความเรื่อง ขอบังคับ : สองมาตรฐาน? อยูระหวางการพิจารณาของกอง
บรรณาธิการ โดยความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธในวันนี้ เห็นสมควรสงบทความดังกลาวให reviewer อาน 
จํานวน ๓ คน ซึ่งเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชเวลาประมาณ ๒-๓ สัปดาห ถามีขอ comment ก็จะสงให 
รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ปรับปรุงแกไข 

 รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ชี้แจงวา บทความดังกลาวเปนเพียงการรายงานความ
คืบหนาใหประชาคมทราบเกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และเปน
ผลงานของสภาคณาจารยท่ีผลักดันในเรื่องความไมเปนธรรม และบทความดังกลาวเปนความรับผิดชอบของผูเขียน 

 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ใหความเห็นวา ไดอานบทความดังกลาวแลว ไมไดมีการ
พาดพิงผูใด เปนไปตามตัวบทกฎหมาย ท้ังนี้เปนการผลักดันใหเกิดความยุติธรรม ไมควรมีการปดก้ันความคิดเห็นของ
คณาจารย 

 ประธานใหความเห็นวา ถึงแมบทความเปนความรับผิดชอบของผูเขียน แตขาวสภาคณาจารย
เปนของสภาคณาจารย ดังนั้นสภาคณาจารยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไมได ในฐานะประธานสภาคณาจารย ถาเห็นวาเรื่องใดมี
ความลอแหลมและละเอียดออน ก็อยากใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ไมตองการใหมีการแตกแยก 

 /ผูชวยศาสตราจารย ...



 ๘
 ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ใหความเห็นวา ประเด็นดังกลาว มีความละเอียดออน

พอสมควร ท้ังในประเด็นขอกฎหมาย ความสงางาม และการสะทอนถึงผูเขียนคืออาจารย แตขอตั้งขอสังเกตเก่ียวกับจํานวน 
reviewer ท่ีมีมากเกินไป 

 ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง ใหความเห็นวา การพิจารณาบทความดังกลาวมี 
reviewer มากเกินไป  

 สรุป ขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ จะยังไมลงบทความเรื่อง ขอบังคับ : สอง
มาตรฐาน? ของรองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๓.๔.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  
    ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
          ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา จะสรุปการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยฯ มานําเสนอในการ
ประชุมสภาคณาจารยครั้งตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชดุพักอาศัย ณ ศาลายา 
 อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๘/
๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดลอม อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาท ไดขอความอนุเคราะหดู
งานดานการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง MU Cafeteria เม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและ
โรงอาหารฯ ไดใหการตอนรับและนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงอาหารใหทราบและนําคณะผูเยี่ยมชมดูสถานที่จริง ณ 
MU Cafeteria  
 ๒. ไดรับรายงานวาการสูญหายของภาชนะสวนกลางลดนอยลงเปนลําดับซึ่งเปนเรื่องท่ีดี 
การตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหาร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๓ พบวาผูคาสามารถพัฒนาการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารใหถึง
ระดับดีมาก จํานวน ๑๗ รานคา (จากทั้งหมด ๒๗ รานคา) คณะกรรมการฯ จะใหคําแนะนําแกรานคาท่ียังไมถึงระดับดีมาก
ตอไป  
 ๓. ดานอาคารสถานที่ MU Cafeteria มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มขึ้น มีการ
ตรวจสอบและเปลี่ยนถังดับเพลิงท่ีหมดอายุ อาคารโรงอาหารแหงใหมจะสามารถใชไดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ สวนโรง
อาหารปจจุบันจะใชเปนอาคารกีฬาตามเดิม  

  ๔. คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารฯ จะจัดการอบรมการปองกันการเกิดเหตุ
เพลิงไหมในอาคารโรงอาหารกลาง ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยเชิญวิทยากรจากทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผูเขาอบรมจํานวน ๘๐ คน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

 /๓.๔.๑๔ กรรมการ ... 



 ๙
๓.๔.๑๔ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได
มีการพิจารณาถึงเรื่องคาตอบแทนสําหรับผูทรงคุณวุฒิในการตรวจทานเนื้อหา และภาษา เพ่ือคณะกรรมการจะไดกําหนดเปน
ระเบียบฯ ตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเสวนาวิชาการเรื่อง “การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย”  
  ประธานไดนําเสนอหลักการและเหตุผล โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  อาจารยเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคายิ่งของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการที่จะนํา
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ซึ่งเปนจุดมุงหมายสําคัญของมหาวิทยาลัย ความสําเร็จของอาจารยจึงเปนความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัยสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่ง การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการใหแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยใหมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่สอนตลอดจนพัฒนาสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง ท้ังดานงานวิจัย และบริการวิชาการ
อยางสมํ่าเสมอ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังภายใน และภายนอกประเทศได   

 ดังนั้น สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล  จึงเห็นสมควรจัดเสวนาทางวิชาการใน“การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งจะเปนการกระตุนและเตรียมคณาจารยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝายวิชาการ ชี้แจงวา ไดมีการประชุม
คณะกรรมการฝายวิชาการในชวงเที่ยงของวันนี้ ซึ่งที่ประชุมกําหนดจัดเสวนาดังกลาวประมาณสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยจะเชิญวิทยากร ๓ คน คือ ศาสตราจารย ศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ 
ศาสตราจารย บรรจง มไหศวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ สาย
สังคมศาสตร กําหนดจัดครึ่งวัน (เชาหรือบาย)จะกําหนดใหวิทยากรบรรยายคนละประมาณ ๓๐ นาที หลังจากนั้น เปดใหมีการ
ซักถาม สวนเอกสารที่จะแจกจะนําขึ้นเว็บไซตของสภาคณาจารย สําหรับสถานที่ ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ไดเสนอ
หองประชุมของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ซึ่งรองรับผูเขาเสวนาไดประมาณ ๒๔๐ คน หากที่ประชุมเห็นชอบจะได
ประสานตอไป 

 นอกจากนี้ ประธานไดชี้แจงถึง Mahidol University Papers & Time Cited in SCOPUS Database ตาม
เอกสารประกอบการประชุม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดเสวนาดังกลาว 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดเสนอวา ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดฯ ไว
ลวงหนาวา การเสวนาครั้งนี้ตองการจะผลักดันในเรื่องอะไร เชน กลไกการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ    สํานักพิมพ 
ทุนสนับสนุน    กลไกการพัฒนาอาจารย    ปญหาและอุปสรรคการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่ผานมา    รวมทั้งกลุมเปาหมาย 
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดหัวขอยอย 

 ประธานใหความเห็นวา กลุมเปาหมายในการเสวนาครั้งนี้คือ อาจารยสายวิชาการ หากสมาชิกตองการ
เสนอความเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเสวนา และอ่ืนๆ ขอใหเสนอไปยัง ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธาน
กรรมการฝายวิชาการ หรือ ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ เลขานุการฝายวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร เสนอวา ควรเชิญวิทยากรจากทุกๆ ดาน เชน สาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสายสังคมศาสตร ประธานรับจะประสานกับอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทาง
วิชาการสายสังคมศาสตร ซึ่งปจจุบันคือ ศาสตราจารย สันทัด เสริมศรี 

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง ไดเสนอวิทยากรเพิ่มเติมอีก ๑ คน คือ 
ศาสตราจารย วชิร คชการ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

(ราง) 

 /๔.๒ การสัมมนา ... 



 ๑๐
 ๔.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน  
   ประธานไดเสนอหลักการและเหตุผล โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแตเม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ ประกาศมากมายเพื่อใชในการบริหารและ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงานในสวนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหมี
คณะกรรมการประจําสวนงานมีหนาท่ี 
  ๑. ใหคําปรึกษาและแนะนําแกหัวหนาสวนงาน 
  ๒. วางนโยบายและแผนงานของสวนงานใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย 
  ๓. พิจารณาเสนอเปดหรือยุบโครงการศึกษา หลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของสวนงาน
ตอสภามหาวิทยาลัย 
  ๔. พิจารณาดําเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของสวนงาน 
  ๕. ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของสวนงาน 
  นอกจากนี้คณะกรรมการประจําสวนงานยังมีหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในขอบังคับและประกาศอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอีกมากมาย เนื่องจากคณะกรรมการประจําสวนงานในหลายสวนงานของมหาวิทยาลัยไมเขาใจอํานาจและหนาท่ี
ของคณะกรรมการทําใหเกิดปญหาในการบริหารสวนงาน ดังนั้นจึงสมควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นเพ่ือใหคณะกรรมการ
ประจําสวนงานไดทราบอํานาจและหนาท่ี รวมทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
ประจําสวนงานจากสวนงานตางๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหการบริหารงานในสวนงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนผลดี
กับมหาวิทยาลัยโดยรวม  
  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางถึงบทบาท หนาท่ี และปญหาตางๆ จากการทํางานของ
คณะกรรมการประจําคณะ สรุปไดดังนี้ 
  ๑. บางสวนงานกําหนดแผนงานไวชัดเจน แตไมไดทําตามแผนงานที่วางไว 
  ๒. การจัดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสวนงาน บางเรื่องเปนเรื่องสําคัญ เชน แผนงาน 
งบประมาณ ควรเปนเรื่องพิจารณา แตจัดวาระใหเปนเรื่องแจงเพ่ือทราบ บางครั้งมีการเสนอระเบียบวาระจร ซึ่งไมมีการแจงให
ทราบลวงหนามากอน 
  ๓. วัฒนธรรมองคกรของแตละสวนงานแตกตางกัน คณาจารยบางสวนงานไดรับทราบผลจากการ
ประชุมของคณะกรรมการสวนงานทุกเรื่อง  แตบางสวนงานอาจารยอาจจะไมไดรับทราบผลการประชุมทุกเรื่อง 
  ๔. ควรมีการวิเคราะหวา ปญหาตางๆ ท่ี เกิดขึ้นภายในสวนงานมีสาเหตุมาจากคณบดี หรือ
คณะกรรมการประจําสวนงาน 
  สรุป ท่ีประชุมเห็นชอบใหจัดสัมมนาตามหัวขอเรื่องดังกลาว โดยแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ 
ขจรปรีดานนท เปนประธานคณะทํางานฯ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต  ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข  
ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ เปนคณะทํางานฯ สมาชิกท่ีสนใจสมัคร
เปนคณะทํางานเพ่ิมเติม ขอใหแจงชื่อไดท่ีฝายเลขานุการ 
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๓ การเสนอแกไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ไดชี้แจงสาระสําคัญ และประเด็นการเสนอขอแกไข ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
   จากที่ประชุมสภาคณาจารยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือ วันพุธท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๓  ท่ีประชุมได
มอบหมายใหคณะทํางานฯ พิจารณาประเด็นที่ไมเปนธรรมเพื่อเสนอแกประกาศฉบับนี้และนําเสนอเขาท่ีประชุมสภาคณาจารย
สามัญในครั้งตอไปเพ่ือพิจารณา ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณามมีติใหเสนอแกไขประกาศฉบับดังกลาวตามขอตอไปนี้  
  ขอ ๗. ใหผูประเมินเสนอรายชื่อบุคคล ซึ่งประกอบดวย 

(๑) ผูประเมิน 

 /(๒) คณะกรรมการ ... 



 ๑๑
(๒) คณะกรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อโดยผูประเมิน 
(๓) คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงที่มากที่สุดจากผูรับการประเมินทั้งหมด 
โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการประเมิน 

  เพ่ือใหสวนงานแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผูรับการประเมิน และแจงใหผูรับ
การประเมินทราบ 
  เหตุผล : คณะกรรมการประเมินควรมีเสียงซึ่งถูกเลือกตั้งจากตัวแทนจากผูรับการประเมินจํานวนหนึ่ง 
เพ่ือจะทําใหการประเมินเกิดความเปนธรรม 
  ขอ ๙. เม่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานผูรับการ
ประเมินแลวเสร็จใหลงลายมือชื่อไวในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน โดยสําเนาใหผูรับการประเมิน ๑ 
ชุด และแจงใหผูรับการประเมินทราบผลการประเมินเปนรายบุคคล ท้ังนี้ ผูประเมินตองวางแผนการพัฒนาผูรับการประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานของผูรับการประเมิน พรอมรวมกันกําหนดขอตกลงการปฏิบัติงานสําหรับ
รอบการประเมินถัดไป 
  เหตุผล: ผูรับการประเมินควรมีสําเนาเอกสารที่ไดเซ็นรับทราบเก็บไวเปนหลักฐาน 
  ขอ ๑๕. ในกรณีท่ีผูรับการประเมินผูใดเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม หรือมีขอมูลเก่ียวกับการ
ประเมินของตนเองที่ตองการชี้แจงเพิ่มเติม ใหผูรับการประเมินยื่นหนังสือแจงความไมเปนธรรมตอหัวหนาสวนงานหรือผูท่ี
หัวหนาสวนงานมอบหมาย ภายใน ๗ ๑๕ วันทําการนับจากวันที่รับทราบผลการประเมิน 
  หากหัวหนาสวนงานหรือผูท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมาย พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควร ให
แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งพิจารณาหาขอเท็จจริงหรือทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานใหหัวหนาสวน
งานหรือผูท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมายทราบ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงความไมเปน
ธรรม ท้ังนี้ใหหัวหนาสวนงานหรือผูท่ีหัวหนาสวนงานมอบหมายแจงใหผูรับการประเมินทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ 
วันทําการนับจากวันที่ไดรับทราบผลการพิจารณา 

 เหตุผล: เวลาเพียง ๗ วันนอยไปสําหรับการยื่นหนังสือแจงความไมเปนธรรม ขัดกับ พระราชบัญญัติ
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ นอกจากนี้การพิจารณาใหความเปนธรรมควรมีกรอบเวลาเพื่อใหแลวเสร็จ และ
ควรแจงใหผูรับการประเมินทราบเปนหลักฐาน 

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยเสนอใหมีการแกไขขอความในขอ ๗ (๓) จากเดิมเปน 
กรรมการที่ไดถูกเสนอชื่อโดยผูถูกประเมินจํานวน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการประเมิน สวนขอ ๙ และขอ ๑๕ เห็นชอบตามที่
คณะทํางาน PA เสนอ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   

 ๔.๔ กระบวนการสรางการมีสวนรวมโดยประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานไดเสนอหลักการและเหตุผล โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยเปนอยางมาก การจัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมถือเปนชองทางท่ีสําคัญในการพบปะประชาคม และมีการ
เสนอใหจัดเปนประจําอยางตอเนื่อง มากกวาจัดเพียงครั้งเดียวในหนึ่งป โดยมีกระบวนการตอเนื่องตั้งแตกอนการจัดเวทีสภา
พบประชาคมประจําป อาจใหมีการประชุมเปนระยะๆ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลกระบวนการ
ดังท่ีกลาวมานี้ สามารถประยุกตแนวทางและวิธีการของสมัชชาสุขภาพแหงชาติท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการให
ขอเสนอแนะตอนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม  
  รูปแบบการดําเนินงาน 
  ๑. รูปแบบการทํางานลักษณะสมัชชาสุขภาพ คือ 
   - ตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางการทํางาน 
   - เสนอประเด็นพิจารณาจากประชาคม และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นที่จะพิจารณา 
   - ตั้งทีมทํางานเพ่ือจัดทํารางเอกสารแตละประเด็นใหมีความชัดเจน 
   - จัดประชุมประจําปเพ่ือเสนอแนวทางนโยบายจากวาระที่ไดพิจารณาแลว 

 /๒. รูปแบบการ ... 



 ๑๒

 
  ๒. รูปแบบการทํางานแบบไมเปนทางการ 
   - ตั้งทีมทํางานที่มีความสนใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อกําหนดประเด็นนโยบายที่มี
ความสําคัญ 
   - จัดเวทีพบปะพูดคุยกับประชาคมอยางไมเปนทางการ เพ่ือระดมความคิดเห็น และสังเคราะห
ประเด็น 
   - จัดเวทีสภามหาวิทยาลัยพบประชาคมประจําป เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและสรุปขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
 ๕.๑ การดูงานดาน PA 
  ประธานแจงวา คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดเชิญประธานอยางไมเปนทางการใหไปดูงานดาน PA ท่ี
คณะพยาบาลศาสตร จึงขอหารือตอท่ีประชุมวา จะไปดูงานหรือเยี่ยมชมการทํา PA ของคณะพยาบาลศาสตรหรือไม 
  ท่ีประชุมไดมีการอภิปราย และใหความเห็นวา เพ่ือเปนการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสวนงาน
ตางๆ และเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเรื่อง PA เห็นสมควรไปดูการทํา PA ของคณะพยาบาลศาสตร และการไป
ดังกลาว ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค และรูปแบบใหชัดเจน รวมทั้งควรไปสวนงานอ่ืนๆ ดวย ไมใชเฉพาะสวนงานใดสวนงาน
หนึ่ง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๕.๒ เว็บไซตสภาคณาจารย 
  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช แจงวา ไดดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตของสภาคณาจารย
เสร็จเรียบรอยแลว ขอขอบคุณสมาชิกสภาคณาจารยท่ีกรุณาใหขอเสนอแนะ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๓ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที  รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เหตุผลที่เลื่อนการประชุมจากเดิมกําหนดไวเปนวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจากจะมีการ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ สกอ. และมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชหองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.
นที รักษพลเมือง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น. 
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